

คนดีศรีสหกรณ์

ประจำปี 2559



หลายคนคงอยากทราบว่าคนดีศรีสหกรณ์ปีนี้ คือใคร และทำไมปีนี้จึงได้รับการคัดเลือก เรามารู้จักคนดีของเรากันหน่อยนะคะ คุณมะลิ นิ่มนวล สมาชิกสหกรณ์เลขที่ 120 ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาดงลาน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)

เป็นปีแรกที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกคนดีศรีสหกรณ์ ซึ่งผลการทำงาน และทำประโยชน์เพื่อชุมชนอย่างหนักมาตลอด ด้วยความมุ่งมั่น จริงใจ รวมถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของสหกรณ์ เชื่อมมั่นในอุดมการณ์และแนวคิดของระบบสหกรณ์เสมอมา และผลงานอันโดดเด่น ได้แก่ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ที่คนในตำบลท่าผา และตำบลศาลา ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน อำเภอเกาะคา รู้จักเป็นอย่างดี ทำให้ได้รับรางวัลหลายรางวัล เช่น รางวัลการบริหารงานดีเด่น ระดับอำเภอ ปี 2550 รางวัลบุคคลต้นแบบคุณธรรม จริยธรรมระดับอำเภอจากชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี 2558 รางวัลข้าราชการพลเรือนสามัญดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2559 เป็นต้น

ในฐานะที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด มีการออมอย่างสม่ำเสมอ มีเงินหุ้นเพิ่มขึ้นทุกเดือน และใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่กู้เงินมาใช้โดยไม่จำเป็น ได้เก็บเงินออมทุกเดือน ทำให้มีเงินเก็บไว้ใช้ในอนาคต ได้เงินปันผลประจำทุกปี และต้นตอเงินปันผล และมีแผนการใช้จ่ายเงินให้เกิดดอกออกผลให้คุ้มค่า ทำให้มีความอบอุ่นเรื่องการเงิน ถ้าจำเป็นต้องใช้เราสามารถกู้ได้ตลอด เช่น กู้ฉุกเฉิน ไม่ต้องไปยืมใคร และมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสหกรณ์มากที่สุด ปัจจุบันเป็นสมาชิกสหกรณ์ 30 กว่าปีมาแล้ว ตั้งแต่สหกรณ์ตั้งปีแรกโดยไม่เคยคิดจะลาออก สหกรณ์มีสวัสดิการให้กับสมาชิกหลากหลายมากมาย ส่งเสริมการออม และการกู้เงินในวงเงินที่เหมาะสม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่สูงเกินไป ทำให้ผู้กู้สามารถนำเงินไปลงทุน หรือต่อยอดให้เกิดดอกออกผลมากขึ้น

ดิฉันเป็นสมาชิกเงินกู้สามัญ และกู้ฉุกเฉิน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ลำปาง จำกัด มาโดยตลอด และได้นำเงินที่กู้แต่ละครั้งไปลงทุนระยะยาวอย่างคุ้มค่ามากที่สุด ทั้งกู้ฉุกเฉิน กู้สามัญ นำมาลงทุนอันยิ่งใหญ่ คือการศึกษาของลูก ๆ ทั้ง 3 คน จนสำเร็จการศึกษาทั้ง 3 คน และมีหน้าที่การทำงานที่ดีทำ และครอบครัวอบอุ่น ดิฉันมีความสุข และภาคภูมิใจมากที่สุด รวมถึงได้กู้เพื่อการศึกษาต่อของตัวเอง ให้มีวุฒิเพิ่มขึ้น และมีตำแหน่งที่ดีขึ้น และได้กู้ซื้อบ้าน ที่ดิน รถยนต์ เพื่อครอบครัว ได้อย่างไม่อายใคร จนทุกวันนี้

การมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จะติดตามจากวารสาร จากเว็บไซต์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์สม่ำเสมอ เช่น ร่วมประชุมสามัญ กิจกรรมการออม การศึกษาดูงานด้านอาชีพ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ นำมาพัฒนาตนเอง และทำเป็นอาชีพเสริมต่อไป และที่ขาดไม่ได้เลยคือประชุมสามัญประจำปี มีการลุ้นรางวัลมากมาย และร่วมคัดเลือกคณะกรรมการที่สมควรจะ อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ปีแรก และมีความสุขกับการออมคะ